

Cánh Đồng Truyền Giáo tại Nhật Bản

Gia đình Giáo sĩ Trần Nghi

12/24/ 2022

*Yêu Thương * Cầu Nguyện * Phục Vụ*

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho người những việc lớn và khó, là những việc người chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3)

Chúa nhậm lời cầu xin của con cái Ngài

Mục vụ người Việt tại Nhật

Tháng 8 vừa qua, một thanh niên người Việt đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại kỳ trại hàng năm của Hội Thánh tổ chức tại Tokyo. Hiện thanh niên này đang học giáo lý để chuẩn bị làm lễ báp têm.

Trong dịp lễ Giáng sinh này, một người Việt có chồng là người Nhật, cũng đã mạnh dạn công khai xưng nhận đức tin của mình. Trước đó, cô đi theo Phật giáo và nghe rất nhiều bài giảng thuyết nhà Phật. Tuy nhiên, sau khi đã tìm hiểu về đạo Chúa một cách cặn kẽ, cô đã quyết định tin nhận Chúa. Xin cầu nguyện để cô trung tín thờ phượng chỉ một mình Chúa mà thôi.

Mục vụ người Việt ngày càng lớn mạnh khi có rất đông người tham dự. Lễ Giáng sinh tại Tokyo có 54 người tham dự, trong đó có 12 thân hữu. Tại Nagoya có hơn 20 người tham dự và có 4 thân hữu. Xin Quý vị cầu nguyện và đáp lại sự kêu gọi của Chúa để dâng mình rao giảng Tin Lành và chăm sóc cho rất nhiều người Việt tại Nhật (hơn 450.000 người).

Mục vụ Người Nhật Tại Ishinomaki

Cám ơn quý vị đã hết lòng cầu nguyện và góp phần tài chính cho cánh đồng truyền giáo tại Nhật Bản trong những năm qua. Chúa đã nhậm lời cầu xin của chúng ta, và Ngài đã cho 4 người tuyên xưng đức tin của mình trong 6 tháng vừa qua. Sau đây là những chi tiết.

Tháng 12.2022, mục vụ người Nhật ở Ishinomaki có tổ chức lễ Giáng sinh và Chúa cho 2 người đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình. Họ đã thường xuyên đi học Kinh thánh, tìm hiểu về đạo trong hơn 3 năm qua, và giờ đây đã bằng lòng tin nhận Chúa. Xin tiếp tục cầu nguyện cho 2 gia đình này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho hai người chồng của hai bà mẹ trẻ này và các con của họ.



Hai người Nhật cầu nguyện tin Chúa tại Ishinomaki



Liên Lạc với chúng tôi

Địa chỉ nhà:

1-3-16 Kazumaminami
Ishinomaki, Miyagi 986-0042
JAPAN

Facebook:

Jessica Winter Tran
Nghi Tran

Dâng Hiến:

www.cmalliance.org/worker/tran-nghi-jessica

Gia đình chúng tôi tổ chức một buổi hát nhạc Giáng sinh tại công viên gần nhà. Tám em nhỏ, bạn trong trường của các con chúng tôi, cùng với hai người lớn, bạn học tiếng Anh với Jessica, đã đến thưởng thức đồ uống ca-cao nóng và nhạc giáng sinh. Mặc dù trời lạnh và gió rất mạnh, cảm ơn Chúa đã ngưng cơn gió trong suốt thời gian chúng tôi hát và trò chuyện với những người tham dự. Xin cầu nguyện để hạt giống Tin lành được nảy mầm và lớn lên.



Nhạc Giáng sinh tại công viên



Truyền Giảng Giáng Sinh tại Nagoya



Truyền Giảng Giáng Sinh tại Tokyo